

'เกศรา'ปิดข่าวลือโลกโซเซียล ยืนยันไม่มีแผนสกัดหุ้นร้อน

ทันหุ้น - หัวเรือใหญ่ตลาด "เกศรา มัญชุศรี" ยืนยันไม่มีแผนปรับเกณฑ์ Cash Balance เป็น 3 เดือนตามข่าวลือ ซี้โลกโซเซียลลายนามโน ด้านนายกสมาคมโบรกเกอร์ปฏิเสธสั่งสมาชิก → → → **อ่านหน้า 8**



เกศรา มัญชุศรี

▶ 'เกศรา' (ต่อจากหน้า 1)

สกัดนักลงทุนลุยหุ้นร้อน ส่วนบล.ทรีนี่ดีส์องตลาดหุ้นสหรัฐล่อแวฟักฐานหวั่นกระทบดัชนีหุ้นไทย แนะนำลงทุนเลือกซื้อหุ้นจากผลกำไรที่กรอบดัชนี 1,540-1,610 จุด เซียร์ ADVANC, INTUCH

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวแพร่สะพัดทางโซเซียลมีเดียวานนี้ (6 พ.ย. 57) เกี่ยวกับการที่ ตลท.จะปรับเกณฑ์ Cash Balance เพิ่มระยะเวลาเป็น 3 เดือน และปรับซิลลิง-ฟลอร์ จาก 30% เหลือ 10% เพื่อป้องกันหุ้นเก็งกำไรที่เคลื่อนไหวร้อนแรงในระยะนี้ ซึ่งจะส่งผลตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน เป็นต้นไปนั้น ขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และยืนยันว่าตลท.ไม่ได้มีแนวคิดเรื่องนี้ รวมทั้งยังไม่มีแผนจะดำเนินการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใดๆ ในขณะนี้

● ไม่สกัดหุ้นร้อน

"เรายืนยันได้ว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใดๆ หรือมีการพูดคุยเรื่องนี้เลย เรายืนยันว่าหลักเกณฑ์ทุกอย่างยังเป็นไปตามเดิม โดยจะยังใช้ระยะเวลาติด Cash Balance เหมือนเดิมที่ 6 สัปดาห์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีแผนที่จะเปลี่ยนเรื่องนี้ ส่วนการปรับซิลลิง-ฟลอร์ เพื่อสกัดหุ้นเก็งกำไรที่ช่วงนี้ร้อนแรงมากเราก็ยังไม่เคยคิด ข่าวเกิดขึ้นในโลกโซเซียลมีเดีย

เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้น" นางเกศรากล่าว

ด้านนางภัทริชา ดิลกรุ่งธีรภาพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กล่าวถึงกระแสข่าวว่าสมาคมจะให้สมาชิกตัดวงเงินลงทุนของลูกค้ำที่ซื้อหุ้นที่ติด Cash Balance โดยหากวงเงินสด 1 แสนบาทจะซื้อหุ้นได้เพียง 5 หมื่นบาทนั้น ขณะนี้สมาคมมีเพียงการออกแนวปฏิบัติให้สมาชิกตัดวงเงินลงทุนของลูกค้ำที่เข้าซื้อขายหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับในช่วง 20-50% แล้วแต่กรณีเท่านั้น ไม่ใช่ทุกราย

● ศก.สหรัฐเริ่มมีขนาด

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด กล่าวว่า ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ซึ่งพรรครีพับลิกันได้กลับมาครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี.ศ. 2006 ถือเป็นกาเปลี่ยนแปลงชั่วของเสียงข้างมากในวุฒิสภาที่เกิดขึ้นไม่บ่อยในการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งการปรับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากการเลือกตั้งในช่วง 2 ปีดังกล่าวพบว่าดัชนี S&P500 มีการพักตัวในช่วง 2 เดือนแรก และอาจมีการย่อตัวได้ถึง 3-4% ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 หลังการเลือกตั้ง ก่อนที่ดัชนีจะเริ่มฟื้นตัว

และทะยานขึ้นหลังจากนั้นกว่า 8%

"หากเปรียบเทียบ ดัชนี S&P500 ในรอบปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับตัวก่อนหน้าการเลือกตั้งที่คล้ายกับสถิติเก่ามากที่สุดทีเดียว จึงมีโอกาสที่ในช่วงถัดไปอาจมี Pattern ของการปรับตัวคล้ายกับอดีต โดยเฉพาะการปรับตัวที่ดีของตลาดหุ้นในปีหน้าหลังจากนโยบายปฏิรูปภาษีของสหรัฐมีโอกาสถูกผลักดันมากขึ้น ซึ่งนโยบายที่พร้อมที่จะเจรจากับทางฝั่งพรรครีพับลิกัน และถ้าหากมาตรการปฏิรูปภาษีถูกผลักดันได้จริงจะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐแน่นอน" นายณัฐชาติกล่าว

อย่างไรก็ตามจากสถิติดังกล่าวพบว่าดัชนีหุ้นสหรัฐ อาจมีการย่อตัวได้อีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่จะมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญเข้ามากดดัน ได้แก่ คาดการณ์รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่จะเผยแพร่ในวันที่ 19 พฤศจิกายน มีโอกาสจะส่งสัญญาณเข้มงวด หรือมีความเห็นที่ Hawkish มากขึ้น และด้วยค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตลาดหุ้นสหรัฐ และตลาดหุ้นไทยที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งกว่า 72% ในช่วง 1 เดือนล่าสุด ทำให้เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวด้วย

● รอส้อย ADVANC-INTUCH

สำหรับกลยุทธ์ที่แนะนำในช่วงนี้ยังคงให้ถือหุ้น Let Profit Run ต่อไป โดยมีจุดที่น่าสนใจในการแบ่งขายทำกำไรออกมาก่อนในช่วงก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน และในช่วงที่ดัชนี SET Index กำลังรอปัจจัยใหม่ๆ แนะนำให้ซื้อขายในกรอบการขึ้นลงของดัชนีในเดือนนี้ที่คาดการณ์

ทับทิม

Tan Hoon
Circulation: 100,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 7 พฤศจิกายน 2557

ปีที่: 11

ฉบับที่: 2645

หน้า: 1(บน), 8

Col.Inch: 49.87

หัวข้อข่าว: 'เกษตรฯ' ปิดข่าวสื่อโลกโซเชียลยืนยันไม่มีแผนสกัดหุ้นร้อน

ไว้ 1,540-1,610 จุด ส่วนที่รายตัวแนะนำ
ADVANC, INTUCH, TICON, HEMRAJ,
CK, KTIS, PTTEP, PTTGC, ROBINS,
TPOLY 